

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2019 toàn tỉnh có 4 huyện (Đông Hưng, Tiền Hải, Vũ Thư, Kiến Xương) bị tạm dừng xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Năm 2020 vẫn còn một huyện bị dừng là Tiền Hải. Vì vậy, để không còn địa phương nằm trong danh sách tạm dừng tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc, các cấp, ngành, địa phương cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Giải pháp để lao động tại Hàn Quốc về nước đúng hạn

KỶ III: TRIỂN KHAI NHIỀU GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ

(Tiếp theo và hết)

gia đình thay đổi nhận thức, từ đó vận động người thân về nước đúng hạn. Năm 2013 có 73 lao động, năm 2014 có 20 lao động về nước. Năm 2020, sau nhiều năm phải tạm dừng tuyển dụng lao động, Vũ Thư đã được tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc trở lại do có số lao động cư trú bất hợp pháp thấp hơn so với quy định.

Thời gian qua, để tạo điều kiện cho người lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước đúng hạn, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã tích cực phối hợp với các ngành, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện nhiều giải pháp: tổ chức các hội nghị tuyên truyền, vận động lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng hạn đến các địa phương và gia đình người lao động; thành lập tổ công tác cấp tỉnh, huyện tổ chức các hội nghị tuyên truyền, vận động gia đình người thân của người lao động ở những huyện, xã có tỷ lệ lao động vi phạm hợp đồng, ở lại cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc hoặc đang bị xem xét tạm dừng; đề nghị các gia đình ký cam kết vận động người thân của họ về nước đúng hạn. Nhờ đó, nhiều gia đình đã nhận thức được vấn đề và kêu gọi người thân về nước đúng hạn. Kết quả từ năm 2015 đến nay Thái Bình đã có 500 lao động cư trú bất hợp pháp về nước, vận động đã giúp nhiều



Người lao động nộp hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình.

Hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động sau khi hợp đồng lao động hết hạn

Một trong những nguyên nhân khiến người lao động sau khi hết hạn không trở về nước có nhu cầu trở lại Hàn Quốc làm việc dự thì theo kế hoạch. Ông Lê Văn Cồn, Giám đốc Trung tâm cho biết, với người lao động hiện nay đang làm việc tại Hàn Quốc sắp đến hạn trở về nước hoàn toàn yên tâm khi về nước được Trung tâm tiếp tục tư vấn và tổ chức các lớp ôn luyện để người lao động có được kiến thức tiếng Hàn đáp ứng được yêu cầu của kỳ thi do Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức. Theo thống kê, hàng năm số lao động sau khi hết hạn trở về nước có nhu

tiếng Hàn, hướng dẫn người lao động có nhu cầu tham gia lần đầu và lao động sau khi hết hạn về nước có nhu cầu trở lại Hàn Quốc làm việc dự thì theo kế hoạch. Ông Lê Văn Cồn, Giám đốc Trung tâm cho biết, với người lao động hiện nay đang làm việc tại Hàn Quốc sắp đến hạn trở về nước hoàn toàn yên tâm khi về nước được Trung tâm tiếp tục tư vấn và tổ chức các lớp ôn luyện để người lao động có được kiến thức tiếng Hàn đáp ứng được yêu cầu của kỳ thi do Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức. Theo thống kê, hàng năm số lao động sau khi hết hạn trở về nước có nhu

cầu tiếp tục sang Hàn Quốc thì đã khoảng trên 80%. Từ năm 2015 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình đã phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước hướng dẫn các thủ tục cần thiết cho 370 lao động mới trúng tuyển, 227 lao động mẫu mực, 401 lao động về nước đúng hạn có nhu cầu trở lại Hàn Quốc làm việc, nếu có nhu cầu tìm việc tại tỉnh phù hợp với ngành nghề, hàng tháng Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình đều tổ chức sàn giao dịch việc làm tư vấn, giới thiệu cho người lao động đến tìm hiểu và lựa chọn. Trung tâm sẽ hỗ trợ giới thiệu việc làm, giới thiệu cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, doanh nghiệp có vốn Hàn Quốc tại Thái Bình để đáp ứng nhu cầu cho người lao động. Rất nhiều lao động đã tìm được việc làm phù hợp với mức lương ổn định.

Cùng với tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và tạo việc làm cho người lao động, để giảm số lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, theo ông Tăng Quốc Sửu, Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) thời gian tới Sở tiếp tục phối hợp với các huyện, thành phố để giao chỉ tiêu trên cơ sở những lao động ở các địa bàn sắp hết hạn hợp đồng sẽ được Sở thông báo để huyện biết danh sách và công khai danh sách tại các địa phương để thân nhân người lao động vận động con em họ về nước đúng hạn. Đồng thời, tăng cường công tác xử lý, xử phạt theo quy định của pháp luật. Có như vậy thì uy tín và hình ảnh của thị trường lao động của Việt Nam mới được nâng lên không chỉ tại Hàn Quốc mà còn ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Ông Lee Jae Guk, Tùy viên lao động và việc làm, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam



Phía Hàn Quốc sẽ tăng cường xử phạt chủ lao động vi phạm sử dụng người lao động cư trú bất hợp pháp cũng như tổ chức truy quét người lao động bất hợp pháp. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục phối hợp cùng Chính phủ Việt Nam đưa ra chính sách mạnh mẽ là nộp tiền ký quỹ 100 triệu đồng và tạm dừng tuyển chọn ở huyện có tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp cao. Đối với lao động sắp hết hạn hợp đồng, chúng tôi đang nghiên cứu sẽ đảo lại việc tạm dừng tuyển chọn cho họ và hỗ trợ xin việc tại các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc như Samsung, LG... tại Việt Nam.

Ông Đặng Sỹ Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)



Trước khi người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo, giáo dục nhận thức và bồi dưỡng kiến thức để người lao động ý thức được trách nhiệm của mình. Khi người lao động có tay nghề cao và có trách nhiệm cao thì họ sẽ gắn kết với công việc và phù hợp với công việc, đồng nghĩa với việc họ sẽ không tìm công việc mới và không bỏ trốn ra ngoài.

Ông Phí Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn để nâng cao nhận thức cho thân nhân người lao động để họ vận động con em chấp hành tốt các quy định của Nhà nước. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định về chế tài, biện pháp xử lý, xử phạt vi phạm hành chính đối với những lao động có tình ở lại làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Cùng với đó, Sở triển khai các chương trình hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động sau khi về nước.

NGUYỄN CƯỜNG

Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 nguy hiểm như thế nào?

Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang nhận được sự quan tâm của nhiều người. Để bạn đọc hiểu hơn về biến thể mới, sự nguy hiểm, tốc độ lây lan cũng như các giải pháp ngăn chặn sự xâm nhập của biến thể mới vào Việt Nam, phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn bác sĩ Đặng Quang Huy, Phó Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về nội dung này.

Phóng viên: Xin bác sĩ cho biết cụ thể hơn về biến thể mới của virus SARS-CoV-2?

Bác sĩ Đặng Quang Huy: Từ tháng 12/2020, Chính phủ Anh cho biết, sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 mới mà họ cho rằng có thể một phần liên quan đến biến thể mới đã khiến Anh phải đưa thủ đô London và nhiều khu vực khác vào mức hạn chế Covid-19 cao nhất. Biến thể mới mà các nhà khoa học Anh đặt tên là "VUI - 202012/01" bao gồm: Một đột biến trong vùng gen virus mã hóa protein đột biến, có khoảng 20 đột biến. Đến nay, biến thể này đã được ghi nhận ở hơn 30 quốc gia trên thế giới.

Phóng viên: Sự nguy hiểm, tốc độ lây lan và độc tố của biến thể mới như thế nào, thưa bác sĩ?

Bác sĩ Đặng Quang Huy: Hiện tại vẫn chưa có bằng chứng về đặc tính của biến thể mới có cao hơn so với các biến thể khác hay không nhưng khả năng lây nhiễm của biến thể mới cao hơn các chủng cũ tới 70%. Điều đáng lo ngại hơn là khi một loại virus đột biến bằng cách thay đổi các protein trên bề mặt để giúp nó kháng thuốc đối phó với hệ miễn dịch của con người.

Phóng viên: Hiện nay, Việt Nam đã ghi nhận 1 trường hợp nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Bộ Y tế đã đưa ra biện pháp gì để kiểm soát và phòng, chống lây nhiễm?

Bác sĩ Đặng Quang Huy: Ngày 2/1, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phát hiện 1 trường hợp là bệnh nhân số 1.435 từ Anh về, nhiễm chủng virus SARS-CoV-2 (là chủng mới được ghi nhận ở Anh gần đây). Ngay sau có thông tin về trường hợp trên, Bộ Y tế đã yêu cầu số y tế các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc



Người từ nước ngoài về được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại khu cách ly tập trung của tỉnh.

cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, tăng cường kiểm tra, giám sát các điều kiện, quy trình nhập cảnh, kiểm dịch y tế nhằm phát hiện sớm, xử lý ngay những trường hợp đầu tiên, không để dịch lây lan; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quán triệt, thực hiện nghiêm nội dung Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; nâng cao trách nhiệm và ý thức cá nhân trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Các địa phương cần xây dựng và triển khai các phương án, kịch bản chống dịch cụ thể; xây dựng kế hoạch phân công, lấy mẫu, điều phối xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ; tổ chức diễn tập, tập huấn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ giám sát, xét nghiệm, đội phân ứng nhanh đáp ứng dịch. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý khu cách ly tập trung thực hiện giám

sát, theo dõi, xét nghiệm theo đúng các quy định của Bộ Y tế; kiên quyết không để dịch lây lan trong các cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly ra ngoài cộng đồng. Sở Y tế tăng cường chỉ đạo các đơn vị y tế tuyển huyện, xã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an chính quy cơ sở thực hiện nghiêm việc theo dõi, giám sát người thực hiện cách ly tại khu cách ly dân sự, cách ly tại nhà, người hết thời gian cách ly tập trung theo đúng các quy định, hướng dẫn. Bộ Y tế cũng yêu cầu ngành y tế các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý trách nhiệm người đứng đầu tại các đơn vị, cơ sở vi phạm, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế. Phân công cán bộ trực dịch 24/24 giờ trong tình hình nghi ngờ, báo cáo ngay khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Chỉ đạo

các đơn vị xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ, thực hiện báo cáo dịch bệnh theo đúng quy định; chuẩn bị dự trữ đầy đủ vật tư, hóa chất, thiết bị bảo đảm đáp ứng nhu cầu chống dịch. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất việc dừng các chuyến bay từ vùng có biến thể mới của SARS-CoV-2.

Phóng viên: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc kiểm soát các trường hợp nhập cảnh trên địa bàn tỉnh được thực hiện như thế nào, thưa bác sĩ?

Bác sĩ Đặng Quang Huy: Ngành Y tế đang phối hợp với các ngành, đơn vị quản lý tốt các trường hợp là người Thái Bình nhập cảnh từ nước ngoài về hết thời gian cách ly từ các tỉnh khác về địa phương. Ngành cũng tăng cường phối hợp với các địa phương, đơn vị thường xuyên giám sát và quản lý việc nhập cảnh tại cảng Diêm Điền (Thái Thụy) và quản lý, theo dõi sức khỏe người cách ly từ nước ngoài về tại các khu cách ly tập trung của tỉnh; thực hiện giám sát tại cộng đồng những trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Tất cả các trường hợp trên đều được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 sớm để bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch.

Phóng viên: Trong thời điểm này, người dân cần làm gì để phòng, chống dịch Covid-19, thưa bác sĩ?

Bác sĩ Đặng Quang Huy: Tết Nguyên Đán Tân Sửu đang đến gần, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao cộng thêm sự bất lợi của thời tiết tạo điều kiện cho các loại virus, vi khuẩn sinh sôi, phát triển. Điều này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch Covid-19 cũng như một số dịch bệnh truyền nhiễm khác nếu không được kiểm soát tốt. Do đó, để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng và dịch bệnh mùa đông - xuân nói chung người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý trách nhiệm người đứng đầu tại các đơn vị, cơ sở vi phạm, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế. Phân công cán bộ trực dịch 24/24 giờ trong tình hình nghi ngờ, báo cáo ngay khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Chỉ đạo

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ!

HOÀNG LANH (thực hiện)

Nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nên qua khám tuyển năm 2021 nhiều địa phương đã đạt kết quả cao.

Năm 2021, huyện Quỳnh Phụ được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 365 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS). Đến nay, qua khám tuyển, toàn huyện có 650 thanh niên đạt tiêu chuẩn sức khỏe, đạt 180,3% so với chỉ tiêu được giao. Để đạt được kết quả đó, Hội đồng NVQS huyện chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các chỉ đạo của cấp trên về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Thường tá Trần Đăng Viếng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Việc tuyển chọn được thực hiện thường xuyên qua hệ thống loa truyền thanh, phương tiện truyền thông từ huyện đến các xã, thị trấn; đồng thời được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chỉ bộ và nhiều hoạt động tại địa phương; qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, thanh niên trong độ tuổi và gia đình đối với việc thực hiện NVQS.

Cùng với Quỳnh Phụ, tại Thái Thụy, trong tổng số 1.133 thanh niên tham gia khám tuyển, huyện đã lựa chọn 660 thanh niên đủ điều kiện về sức khỏe, sẵn sàng nhập ngũ, đạt 173,7% so với chỉ tiêu giao. Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc tích cực, đồng bộ và quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là phát huy vai trò nòng cốt của Ban CHQS huyện và cơ quan quân sự xã, thị trấn. Theo đó, cơ quan quân sự các cấp trong huyện đã phối hợp chặt chẽ với ngành Công an và các cơ quan chức năng tập trung nâng cao chất lượng đầu vào và thực hiện chặt chẽ quy trình khám tuyển NVQS. Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Thái Thụy nhấn mạnh: Hội đồng NVQS huyện đã có văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn quan tâm đến việc thanh niên viết đơn tình nguyện. Coi đây là giải pháp hiệu quả giúp đẩy địa phương lựa chọn được



Thanh niên Thái Bình tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.

nhiều thanh niên ưu tú. Chỉ đạo các thành viên Hội đồng NVQS huyện, cán bộ quân sự, công an phụ trách xã, thị trấn thường xuyên bám nắm cơ sở, đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ các địa phương trong thực hiện các bước tuyển quân cũng như vận động thanh niên đi làm ăn xa trở về thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội nhằm động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2021 với phương châm "Giao đủ quân, chất lượng cao, an toàn, đúng luật và không có loại trả về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức", Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định về: khám sức khỏe thực hiện NVQS, tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Ngoài ra, chú ý đến những công dân vắng mặt tại địa phương dài ngày trở về thực hiện NVQS và nghĩa vụ Công an nhân dân, không để công dân không đủ tiêu chuẩn chính trị nhập ngũ.

Hội đồng NVQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ; chủ động tuyển

chọn, gọi nhập ngũ những công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Qua kiểm tra công tác tuyển quân ở các địa phương cho thấy, hội đồng NVQS các huyện, thành phố đã thành lập tổ công tác đi từng xã, phường, thị trấn rà soát và duyệt nguồn, bảo đảm chặt chẽ, khách quan; đội nhằm động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Theo đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2021 với phương châm "Giao đủ quân, chất lượng cao, an toàn, đúng luật và không có loại trả về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức", Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định về: khám sức khỏe thực hiện NVQS, tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Ngoài ra, chú ý đến những công dân vắng mặt tại địa phương dài ngày trở về thực hiện NVQS và nghĩa vụ Công an nhân dân, không để công dân không đủ tiêu chuẩn chính trị nhập ngũ.

Hội đồng NVQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ; chủ động tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Qua kiểm tra công tác tuyển quân ở các địa phương cho thấy, hội đồng NVQS các huyện, thành phố đã thành lập tổ công tác đi từng xã, phường, thị trấn rà soát và duyệt nguồn, bảo đảm chặt chẽ, khách quan; đội nhằm động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Theo đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2021 với phương châm "Giao đủ quân, chất lượng cao, an toàn, đúng luật và không có loại trả về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức", Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định về: khám sức khỏe thực hiện NVQS, tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Ngoài ra, chú ý đến những công dân vắng mặt tại địa phương dài ngày trở về thực hiện NVQS và nghĩa vụ Công an nhân dân, không để công dân không đủ tiêu chuẩn chính trị nhập ngũ.

TÁT ĐẠT